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๓ 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๕ นาฬิกา 

  เมื่อกรรมการฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ประธานกรรมการ 
ได้กล่าวเปิดการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

              - สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔            
ได้พิจารณารายงานคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น จ านวน ๔๗ คน  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔  ซึ่งผลปรากฏว่า มีบุคลากร จ านวน ๑๒ คน มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) คือมีประวัติการลา มาสายเกินที่ก าหนด และส านักใช้ข้อยกเว้น
โดยผู้อ านวยการส านักได้มีหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้แก่ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ
คณะกรรมการจรยิธรรมข้าราชการรัฐสภาขอ้ ๗ (๒)  ทั้งนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ประธานกรรมการ 
ได้พิจารณาว่า กรณีดังกล่าวมีการใช้ข้อยกเว้นหลายส านัก จึงเป็นประเด็นให้มีการพิจารณาเพ่ือความ
ละเอียดรอบคอบ โดยให้ผู้อ านวยการส านกัที่รับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๑๒ คน กลับไปทบทวนว่าจะ
ด าเนินการเช่นใดในกรณีดังกล่าว และให้มาอธิบายเหตุผลถึงการเสนอชื่อบุคลากรดังกล่าวเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔        
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดนี้   

  - ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ :  รับรองบันทึกการประชุม  

                          -  ที่ประชุมไดเ้ลื่อนการรับรองบนัทึกการประชุมครั้งที ่๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ไว้ในคราวประชุมครั้งต่อไป  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๓.๑  รับรองคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
                          ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินการด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและความโปร่งใสของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔           
ได้พิจารณารายงานคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น จ านวน ๔๗ คน  เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔  ซึ่งผลปรากฏว่า มีบุคลากร จ านวน ๑๒ คน มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) คือมีประวัติการลา มาสายเกินที่ก าหนด ทั้งนี้ ผู้อ านวยการส านัก
ได้มีหนังสือรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดให้แก่ผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) แล้ว จึงไม่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการรัฐสภา      
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ก าหนดดังกล่าว 



๔ 
               อย่างไรก็ตาม นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ประธานกรรมการได้พิจารณาให้ผู้อ านวยการ
ส านักที่รับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๑๒ คน กลับไปทบทวนว่าจะด าเนินการเช่นใดในกรณีดังกล่าว 
เนื่องจากข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) ควรใช้ในกรณี       
ที่พบว่ามีข้าราชการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมีผลงานดีมาก แต่ขัดแย้งกับหลักเกณฑ์ด้วยการมี
ประวัติการลา มาสายเกินที่ก าหนด ซึ่งมีจ านวนไม่มากเกินไป และเมื่อพิจารณาแล้วก็มี เหตุผลจ าเป็น     
ในข้อบกพร่องดังกล่าวนั้น คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาจึงได้ก าหนดให้มีข้อยกเว้น        
ตามข้อ ๗ (๒) นี้ขึ้น ตามที่ได้มีการผลัดดันให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ 

     ในขณะที่ ส านักต่าง ๆ ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ใช้ข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์นี้ 
ด้วยหนังสือรับรองคุณสมบัติจากผู้อ านวยการส านักมากถึง ๑๒ คน และบางส านัก ผู้อ านวยการได้
รับรองบุคลากรมากกวา่ ๑ คน  นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ประธานกรรมการจึงได้ปรึกษากับ นายพิทูร 
พุ่มหิรัญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาว่าควรจะด าเนินการเช่นใด ให้เกิดความ
เหมาะสม ยุติธรรม มีความละเอียดรอบคอบในการด าเนินการ  เนื่องจากบุคลากรดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เป็นคนดี  จึงไม่ควรถูกต าหนิเรื่องวันลา มาสายได้ และควรมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว     
ไปในทิศทางเดียวกันทั้งส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  
              อย่างไรก็ตาม นายพิทูร พุ่มหิรัญ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาได้ให้
ค าปรึกษาว่า ให้เชื่อถือและไว้วางใจผู้อ านวยการส านัก นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ  ประธานกรรมการ 
จึงเสนอให้ผู้อ านวยการส านักไปทบทวนภายในส านักว่าจะด าเนินอย่างไร และให้ผู้อ านวยส านัก อธิบาย
ชี้แจงเหตุผลที่ต้องเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔    
               ในโอกาสดังกล่าว ฝ่ายเลขานุการได้พบผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) เพิ่มขึ้นอีก ๑ คน คือ นางสาวสาคร  ศรีมุข วิทยากรช านาญการ 
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ประเภทวิชาการ ส านักวิชาการ และส านักได้มีการแจ้งเปลี่ยนบุคคลผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นดังกล่าว โดยเปลี่ยนจาก นางสาวสาคร   
ศรีมุข วิทยากรช านาญการ กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ประเภทวิชาการ เป็น นางสาวมัทยา  ศรีพนา     
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ประเภทวิชาการโดยมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) ผู้อ านวยการส านักวิชาการจึงไม่ต้องชี้แจงเหตุผลแต่อย่างได  
              ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากรอบการท างาน ยังมีเวลาด าเนินการตามหลักเกณฑ์ได้  กล่าวคือ ฝ่าย
เลขานุการจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และท าหนังสือประกาศรายชื่อให้ทราบโดยทั่วกัน         
เป็นเวลาเจ็ดวัน เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านรายชื่อ ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริมตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๓ และหากส านักใดจะเปลี่ยนบุคคลและสรรหา
คนใหม่เช่นส านักวิชาการก็ยังสามารถด าเนินการได้ โดยต้องเสนอชื่ อภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
และฝ่ายเลขานุการจะไดด้ าเนินการตามหลักเกณฑ์เช่นกรณี นางสาวมัทยา  ศรีพนา ส านักวิชาการต่อไป    
ทั้งนี้ การด าเนินการของคณะกรรมการชดุนี ้จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการท างานของคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ดีเด่นของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
 
 



๕ 
ซึ่งก าหนดวันลงคะแนนเป็นเวลา  ๓ วัน คือวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือรักษาระยะห่างและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid 19)  
              ในการนี้ นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ประธานกรรมการ ได้เชิญผู้อ านวยการส านักที่รับรอง 
ผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๑๒ คน มาอธิบายชี้แจงเหตุผลที่ต้องเสนอบุคคลดังกล่าวเข้ารับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ดังนี้ 
 

    ๑.นางสาวแก้วเกศร์  ถาวรพันธ์ ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ ได้อธิบายชี้แจง
เหตุผลถึงการเสนอชื่อและให้การรับรอง นางสาวปรารมภ์  โพธิ์สาลี พนักงานราชการธุรการช านาญงาน 
แม้มีวันลาเกินก าหนด แต่เมื่อมีข้อยกเว้นให้ผู้อ านวยการส านักรับรองเป็นหนังสือแสดงเหตุผลจ าเป็น     
ที่เสนอชื่อช้าราชการคนดังกล่าวได้ รู้สึกดีใจทีมีกฎยกเว้นข้อนี้ และได้เห็นเพ่ือนข้าราชการลงคะแนน
เลือกตัวแทนส านักที่เป็นคนดี คนเก่ง โดยไม่ต้องขอร้องให้ลงประกวดข้าราชการดีเด่นเช่นที่ผ่านมา อีก
ทั้งเปิดโอกาสให้คนใหม่ ไม่ต้องเสนอชื่อคนเดิม ซึ่งคนที่ได้รับรางวัลคนดีบ่อยครั้งก็ท าให้คนนั้นไม่เกิด
ความภูมิใจในรางวัลที่ได้รับ เพราะเป็นเรื่องธรรมดาของคนทั่วไป หากมองด้านบวก กรณีข้อยกเว้นนี้ 
นับเป็นการเปิดทางตันให้แก่ส านักการต่างประเทศเนื่องจากมีปัญหาคนน้อยและในลักษณะงานก็ไม่มี
การโยกย้ายหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนต าแหน่ง ได้มีโอกาสเลือกตัวแทนคือ นางสาวปรารมภ์  โพธิ์สาลี 
และเป็นที่พอใจและยอมรับของคนในส านักแล้ว 

    ๒. นายสาธิต  วงศ์อนันต์นนท์ ผู้อ านวยการส านักประชาสัมพันธ์ ได้อธิบายชี้แจงเหตุผล
ถึงการเสนอชื่อและให้การรับรองนายทักษิณ เครือบุญ นักวิชาการผลิตสื่อโสตทัศน์   เป็นพนักงาน
ราชการคนเก่าที่ทุ่มเทเวลาให้งาน เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์ท างานไม่ เป็นเวลา ไม่ตรงก าหนดเวลา
ราชการ และงานมาก โดยปีที่ผ่านมา นายทักษิณ  ก็ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการฯ ดีเด่นและถือเป็น
ก าไรชีวิตแล้วนั้น ซึ่งในปีนี้ ก็ยังได้รับเลือกจากเพื่อนๆ ในส านักให้เข้าประกวดอีก ทั้งนี้ ส านักไม่ได้เลือก
นายทักษิณฯ เพราะต้องการได้คะแนนส านักดีเด่น แต่เลือกเสนอชื่อนายทักษิณเนื่องจากเป็นคนตั้งใจ 
ท างานและทุ่มเทเวลาให้งาน แต่เนื่องจากมีโรคประจ าตัวที่มีอาการรุนแรง ได้แก่ ความดัน เบาหวาน 
และโรคหัวใจ นายทักษิณจึงมีวันลาป่วยมาก ปีงบประมาณ ๖๑ ป่วย ๑๕ วัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ป่วย ๑๗ วัน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ป่วยมากที่สุด ๙๕ วัน  อย่างไรก็ตามเพ่ือน ๆ ได้เห็นผลงาน       
นายทักษิณเป็นที่ประจักษ์ว่าเขาป่วยหนักขนาดนั้น แต่กลับทุ่มเทให้งานและมีผลงานดีมาก จึงเป็นที่
ยอมรับของส านักประชาสัมพันธ์  

 ๓. นายทศพร  แย้มวงษ์ ส านักกฎหมาย ได้อธิบายชี้แจงเหตุผลถึงการเสนอชื่อและรับรอง  
นายบุญสงค์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ ว่าเป็นผู้มีความรบัผิดชอบตอ่หน้าที่เป็นอย่าง
ดีมาก และได้รับคะแนนจากการสรรหาคัดเลือกในส านกัสูง  แต่ด้วยมีเหตุจ าเป็นในการรับผดิชอบต่อการ
ดูแลครอบครัว รวมถึงญาติจึงมีวันสายเกิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๕ วัน แต่ทุกครั้ง             
ท่ีนายบุญสงค์มาท างานสาย เขาจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งถึงเหตุผลการสาย  แต่ตนและ
เพ่ือน ๆ มีความเชื่อมั่นในความรับผิดชอบงานของเขาที่ ท าหน้าที่ ได้ครอบคลุมเป็นอย่างดี               
เรื่องการมาสายจึงไม่ท าให้ความดีของเขาด้อยค่าลงไป ดังนั้นส านักจึงให้การยอมรับนายบุญสงค์        
ทองอินทร์ และเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



๖ 
      ๔. นางวัลลภา  อินตาพวง ผู้บังคับบัญชากลุ่มตรวจสอบภายใน ได้อธิบายชี้แจง
เหตุผลถึงการเสนอชื่อและรับรอง นางสาวหนึ่งฤทัย  ปั้นรัก นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ ว่า
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมดี รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี มีความเป็นผู้น าในด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มงานไม่ได้ตั้งใจใช้ข้อยกเว้นตามข้อ ๗ (๒) เพราะไม่ทราบว่ามีการลาเกิน
และขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗(๒)  แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มงานก็มีความเชื่อมั่นในความดีมีคุณธรรมของ          
นางสาวหนึ่งฤทัย  ปั้นรัก และให้การรับรองว่าเป็นผู้มีความรับผิดชอบหน้าที่เป็นอย่างดี มีคุณธรรม
สมควรได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                    ๕. นางนวนันท์  เนติธนากูล ผู้อ านวยการส านักงานประธานวุฒิสภา ได้อธิบายชี้แจง
เหตุผลถึงการเสนอชื่อและรับรองนางสาวปณิตา  มุสิกุล เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ว่าเป็นผู้ ตั้งใจ
ท างาน และได้การยอมรับเป็นที่รักของเพ่ือน ๆ ในส านัก เป็นผู้มีอัธยาศัยดี และได้คะแนนการเลือก    
จากเพ่ือนในส านักสูง ทั้งนี้ ไม่ได้พิจารณาเรื่องวันลา มาสาย แต่พิจารณาที่คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น   
โดยเหตุของการมาท างานสายเนื่องจากเป็นคนต่างจังหวัด ทุกวันหยุดจะเดินทางกลับหาพ่อแม่          
และวันจันทร์เดินทางมาท างานจึงมักมีการสายเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ส านักยังยืนยันการเสนอชื่อ
นางสาวปณิตา  มุสิกุล ว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี 

             ๖. นายนรมิตร  คุณโลกยะ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  ได้อธิบาย
ชี้แจงเหตุผลถึงการเสนอชื่อและรับรอง นายทิชากร  พุทธวงศ์ นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พนักงานราชการ ว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อการงาน เพียงแต่มี
วันลาเกินบ้างคือลาเกินเพียงครึ่งวัน แต่ส านักพิจารณาเห็นว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นปัญหา เพราะ        
นายทิชากรเป็นผู้มีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี ส านักจึงเสนอชื่อและรับรองบุคคล
ดังกล่าว 

                 ๗. นายชาติชาย  เน่ืองนิยม ผู้อ านวยการส านักรายงานการประชุมและชวเลข         
ได้อธิบายชี้แจงเหตุผลถึงการเสนอชื่อและรับรองนางสาวพรพิมล ปัญจกุล วิทยากรช านาญการ ว่าเป็น     
ผู้ได้รับการสรรหาโดยคณะท างานได้ใช้วิธีการประเมินแบบ ๓๖๐ องค์ศา เป็นรูปธรรมคือผ่านการ
ประเมินจากเพ่ือน และผู้บังคับบัญชา และผลปรากฏว่า นางสาวพรพิมล เป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด     
และเป็นที่ยอมรับจากส านักว่าท างานช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่ได้ร้องขอ และไม่หวังผลตอบแทน 
แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างจึงมีวันลาเกิน คือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวันมาสาย ๔ ครั้ง 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีวันมาสาย ๖ ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ส านักให้การรับรองนางสาว       
พรพิมล ปัญจกุล ว่าเป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ตามคุณสมบัติที่กล่าวในเบื้องต้น  

                 ๘. นางสาวสุพัตรา  วรรณศิริกุล ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ ได้อธิบายชี้แจงเหตุผล    
ถึงการเสนอชื่อบุคคลทั้ง ๔ ประเภทดังนี้  
          ที่ผ่านมาส านักการพิมพ์เคยคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมโดยพิจารณาว่ามีคุณสมบัติ
ครบตามหลักเกณฑ์ก าหนดแล้วจึงเลือก ผลปรากฏได้คนดีซ้ า ๆ ที่ไม่มีวันลา มาสายเกิน ซึ่งบุคคลนั้นๆ        
ก็ไม่ต้องการเป็นคนดีซ้ า ๆ แล้ว ดังนั้น เมื่อใช้ข้อยกเว้นตามข้อ ๗ (๒)  ก็เป็นการเปิดทางหรือให้โอกาส 
 
 



๗ 
เพื่อนๆ ได้เลือกคนดี คนเก่งของส านักได้ทุกประเภทเป็นอิสระขึ้น กล่าวคือ นอกจากสามารถเลือกผู้ที่มี
ความรู้ ความสามารถมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังได้เลือกบุคคลที่ เป็นที่รัก       
เป็นที่ยอมรับจากเพ่ือนในส านักว่ามีน้ าใจ ดูแลช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานโดยไม่ต้องร้องขอ หรือบางคน     
มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่ต้องร้องขอ จนได้รับรางวัลได้มอนด์ เช่น นายอนันตศักดิ์  
ปริญญานุพรชัย  ถึงแม้บุคคลเหล่านี้ จะมีวันลา มาสายเกินด้วยเหตุจ าเป็นต่าง ๆ เช่น มีโรคประจ าตัว   
มีปัญหาสุขภาพแต่พวกเขาเป็นคนดีที่ส านักและเพ่ือนให้การยอมรับ ด้วยเหตุผลข้างต้นส านักจึงให้การ
รับรองบุคคลทั้ง ๔ คน ดังนี้ 
               ๑. นางสาวสุมัทนา คลังแสง นักวิชาการช่างศิลป์ช านาญการพิเศษ ประเภทวิชาการ  
               ๒. นางสาวนารี  พ่วงช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานการพิมพ์ ประเภทท่ัวไป  
               ๓ .นายอนันตศักดิ์  ปริญญานุพรชัย พนักงานเรียงพิมพ์  ประเภทพนักงานราชการ 
               ๔. นายบัญชา สบู่หอม พนักงานโรงงานพิมพ์  ลูกจ้าง 

               ๙. นางสาวนุตยา ลิขิตหัตถศิลป ผู้อ านวยการส านักการพิมพ์ ได้อธิบายชี้แจงเหตุผลถึง
การเสนอชื่อ นางชรัญญา ประสิทธินาวา ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานแผนงานและโครงการ ดังนี้ คณะท างาน    
ได้ท าการคัดเลือกและได้บุคคลที่เห็นสมควรเสนอชื่อในประเภทวิชาการคือ นางชรัญญา ประสิทธินาวา 
เนื่องจากเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่สูง ท างานดี แต่อาจมีปัญหาวันลา มาสายบ้างในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เนื่องจากมารดาที่อยู่ต่างจังหวัดป่วยและต้องดูแลจนเสียชีวิตแล้ว และก็ยัง    
ไม่มีเหตุให้มาสายอีกในปัจจุบัน  ส านักจึงขอรับรองนางชรัญญา ประสิทธินาวาว่าสมควรได้รับการเสนอ
ชื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

     จากการชี้แจงเหตุผลถึงการใช้ข้อยกเว้นในกรณีบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ      
ไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) คือมีประวัติการลา มาสายเกิน  
ที่ก าหนด ท าให้มีกรรมการได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ข้อ ๗ วรรค
หนึ่งที่ก าหนดให้ข้าราชการผู้ที่จะไดร้ับการคัดเลือกเปน็ขา้ราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นใดบ้างนั้น ไม่มีผลหรือไม่มีความหมาย มองอีกด้าน
ข้าราชการที่มาปฏิบัติงานตามก าหนดหรือไม่มีวันลาป่วย ลากิจ หรือมาสายเกินแต่ไม่ได้รับเสนอชื่อ     
ให้เข้ารับคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาฯ ดีเด่น อาจไม่ได้มีผลงานให้องค์กรก็เป็นไปได้  ท้ังนี้ เมื่อมีการ
ใช้ข้อยกเว้นหลายส านัก และหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้กลับไม่มีผล กรรมการจึงต้องให้ค าตอบต่อสังคมได้
ว่า ผู้ที่ขาด ลา มาสายเกินนั้น ก็เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเช่นกัน เพราะพิจารณา
จากผลงาน และไม่ติดใจกรณีตามข้อ ๗ วรรคแรก จึงต้องมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ดังกล่าว  

    นอกจากนี้  ยังมีกรรมการได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่า เมื่อมาถึงขั้นตอนในขณะนี้แล้ว            
ต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ให้ถูกต้อง กล่าวคือ ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๗ (๒) เปิดช่องทางให้ใช้ข้อยกเว้น
ได้ ล าดับแรกผู้อ านวยการส านักต้องท าหนังสืออธิบายมีเหตุมีผลถึงคุณสมบัติและความวิริยะ อุตสาหะ
และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว แต่ด้วยเหตุจ าเป็นจึงเกิดการลา มาสายเกินก าหนดของ
หลักเกณฑ์ กล่าวคือ หนังสือรับรองของผู้อ านวยการส านักสามารถอธิบายเหตุผล และคุณสมบัติที่ดี    
ของผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ และเป็นหลักฐานป้องกันการถูกต าหนิจากสังคมได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถ
อธิบายต่อบุคคลภายนอกหรือสังคมได้  



๘ 
                  ทั้งนี้ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า ยังไม่มีกรณีดังกล่าว
นี้เกิดขึ้นในส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  

                  โดยนายสมใบ มูลจันที ผู้อ านวยการส านักได้แสดงความคิดเห็นว่า กรณีการใช้ข้อยกเว้น
ตามข้อ ๗ (๒) นี้  ในส่วนส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้ เสนอให้มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ซึ่งตนเป็นผู้ผลักดันให้หลักเกณฑ์การใช้ข้อยกเว้นนี้เกิดขึ้น 
และการด าเนินการของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สะท้อนให้เห็นปัญหา และได้วิธีการด าเนินการ  
สรรหาคนดี ด้วยการเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามารับหน้าที่ดังกล่าวแทนคนเดิมๆ ที่มีคุณสมบัติครบ   
ตามหลักเกณฑ์ แต่ไม่ได้เป็นที่รักหรือเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนในส านัก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังแก้ไขปัญหา    
การเลือกคนเดิม ๆ ที่เคยได้รับเลือกเป็นคนดีแล้ว ไม่ต้องการได้รับเลือกอีกต่อไป เพราะรู้สึกเป็นปกติ     
ไม่มีความภาคภมูิใจ ดังนั้น จึงได้เสนอความเห็นในที่ประชุม ดังนี้  

        ๑. รับผลการด าเนินการดังกล่าวพร้อมปัญหาอุปสรรค ไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา เพ่ือพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมฯ ดีเด่น
ต่อไป 

        ๒. หากคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภายังไม่สามารถพิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์
การคัดเลือกข้าราชการผู้มีคุณธรรมฯ ดีเด่นดังกล่าวนี้ เห็นควรให้คณะกรรมการชุดนี้ก าหนดแก้ไข
ข้อบกพร่อง อาทิเช่น ก าหนดให้ผู้อ านวยการส านักรับรองได้กี่คน หรือรับรองได้ส านักละ ๑ คน           
๑ ประเภท เป็นต้น  

 

       มติที่ประชุม :  

                           ที่ประชุมมติดังนี้  

                           ๑. ผู้อ านวยการส านัก ได้ให้ยืนยันการรับรองผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวน ๑๒ คน
ท่ีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา ข้อ ๗ (๒) คือมีประวัติการลา 
มาสายเกินที่ก าหนดแล้ว โดยได้มีหนังสือรับรอง อธิบายมีเหตุมีผลถึงคุณสมบัติและความวิริยะ อุตสาหะ
และผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว แต่ด้วยเหตุจ าเป็นจึงเกิดการลา มาสายเกินก าหนด  
                           ๒. กรณีส านักวิชาการ ได้มีการแจ้งเปลี่ยนบุคคลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ
รัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดี เด่นประจ าปี  พ .ศ ๒๕๖๔  เป็น  นางสาวมัทยา ศรีพนา              
กลุ่มงานวิจัยและข้อมูล ประเภทวิชาการ โดยมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการจริยธรรม
ข้าราชการรัฐสภาข้อ ๗ (๒) แล้วนั้น 

                           ฝ่ายเลขานุการจะได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และท าหนังสือประกาศรายชื่อ
ให้ทราบโดยทั่วกันเป็นเวลาเจ็ดวัน เพื่อเปิดโอกาสให้มีการคัดค้านรายชื่อ ตามข้อ ๙ ของหลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น และส านักที่มีผลงานด้านการส่งเสริม
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะน าผลมาให้ที่ประชุม
กรรมการรับรองพร้อมกันในคราวประชุมครั้งต่อไป  

 

 



๙ 
 

                           ๓. ที่ประชุมจะพิจารณาให้การรับรองรายชื่อบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้า
รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการรัฐสภาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น รวมจ านวน ๔๗ คน ในคราว
ประชุมครั้งต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ  : (ไม่มี) 
 

          เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ ประธานคณะกรรมการได้กล่าว
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ต่อจากนั้นได้กล่าวปิดการประชุม    
 

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๔๐ นาฬิกา  
 
 
 
 
 
 

  นางสาวจารุวรรณ ชินเขว้า 
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 

     นายชูชาติ  หอมจันทึก 
                                                                        กรรมการและเลขานุการ 
                   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


